



ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้  
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
ในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ตามที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มีประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครบุคคลเพื่อ  
คัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ ลงวันที่ 13 กันยายน 2567 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  
และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก วันที่ 23  
กันยายน 2567

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก โดยการ  
สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบภาคความเหมาะสม  
กับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ดังนี้

(ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก โดยการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
(สอบสัมภาษณ์)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
01	นายจามร ยังยืน	
02	นายชัยไฉน ถนอมรูป	

(ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  
ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

วัน เวลา	สถานที่ในสอบ	หมายเหตุ
<u>วันที่ 27 กันยายน 2567</u> เวลา 13.00 เป็นต้นไป	ณ ห้องประชุมบัวแสด ชั้น 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  
โดยผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องปฏิบัติตนในวันเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้

- แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวม  
รองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น  
และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
- ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ที่ทางราชการออกให้ไปในวันคัดเลือก

3. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับ  
การคัดเลือก

ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ  
คัดเลือกในวันที่ 27 กันยายน 2567 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 2 อาคารสำนักส่งเสริม  
วิชาการและงานทะเบียน และทาง [www.oreg.ac.th](http://www.oreg.ac.th) หรือ โทร. 02 549 3603 - 4

ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2567



(นางสาววารุณี กีเอียน)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน